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ชื่อวิทยานิพนธ์ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อและ
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน 

ผู้เขียน นายนัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์ 
สาขาวิชา อิสลามศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ตาม

หลักการอิสลาม ศึกษาวิเคราะห์ทัศนะบรรดาอุละมาอ์เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ และศึกษาวิเคร าะห์
ผลกระทบการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 
จังหวัดฝั่งอันดามันและแนวทางแก้ไข เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการอุลูมุลฮะดีษ หลักการอุศูลุลฟิกฮ์ และหลักการตัรญีฮ์ 
ผลการศึกษาพบว่า 

1. หลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ตามหลักการอิสลามเป็นประเด็นส าคัญ
ที่สุดทางศาสนาซึ่งจ าเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานมาจาก 2 แหล่งส าคัญ คือ อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์ที่
สอดคล้องกับความเข้าใจและการปฏิบัติของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ รวมถึงมติเอกฉันท์ของอุละมาอ์    
อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ มิฉะนั้นแล้วย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนสู่การเป็นชิริก หรือบิดอะฮ์ หรือกุฟร์ หรือ        
คุรอฟาตได ้

2. ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึง ฮะดีษประเภทหนึ่งที่ถูกแอบอ้างหรือเข้าใจกันว่าเป็น
ค าพูด หรือเรื่องราวที่พาดพิงถึงท่านนบีมุฮัมมัด    แต่ได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิชาการฮะดีษด้วย
กระบวนการตัครีจญ์และตะฮ์กีกอย่างชัดเจนว่าจริงแล้วเป็นเพียงค าพูดจากบุคคลอ่ืนซึ่งถูกอุปโลกน์
ขึ้นโดยจงใจเพื่อเป้าหมายบางประการหรือถูกถ่ายทอดต่อกันมาโดยความเข้าใจผิด ทั้งนี้ลักษณะความ
เป็นฮะดีษเมาฎูอ์อาจเกิดข้ึนเฉพาะในส่วนตัวบท (มะตัน) หรือสายรายงาน (สะนัด) ของฮะดีษนั้นๆ ก็
ได้ ด้วยเหตุผลทั้งปวงฮะดีษประเภทนี้จึงไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางศาสนาในกรณีใดๆได้ 
อีกท้ังไม่นับเป็นฮะดีษท่ีถูกต้องในความหมายที่แท้จริง และถือเป็นฮะดีษเฎาะอีฟในระดับที่เลวที่สุด  

3. จากการศึกษากรณีความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆ ของสังคมมุสลิมใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามันพบว่ามีการอ้างอิงหลักฐานที่ ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นฮะดีษในระดับฮะดีษ
เมาฎูอฺ และระดับอ่ืนที่ใกล้เคียง เช่น ฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน จ านวนทั้งหมด 42 ฮะดีษ โดยมีผลกระทบ
ที่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนต่างๆในทางศาสนาเป็นความผิดในหลายระดับมีทั้งเป็นชิริก กุฟร์ บิดอะฮ์ 
และคุรอฟาต ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺนั้น พบ 8 แนวทาง คือ 
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1) รณรงค์ให้สังคมมุสลิมตระหนักถึงความส าคัญของสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด   2) อธิบายให้
สังคมมุสลิมตระหนักถึงการทุ่มเทของบรรดาอุละมาอ์ในอดีตต่อการปกป้องฮะดีษหรือสุนนะฮ์ของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  3) สนับสนุนให้สังคมมุสลิมเรียนรู้วิชาการเกี่ยวกับฮะดีษในระดับที่สูงและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น 4) จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นเวทีให้มีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอันตรายของฮะดีษ
เมาฎูอ ฺหรือฮะดีษปลอมระหว่างผู้รู้หรือนักวิชาการมุสลิมฝ่ายต่างๆ 5) แนะน าให้สังคมมุสลิมรู้จักและ
เข้าถึงบรรดาต าราหลักด้านวิชาการฮะดีษ 6) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมมุสลิมเกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสอบประเภทของฮะดีษผ่านสื่อต่างๆ 7) จัดท าหนังสือ ต ารา สารานุกรม หรือเว็ปไซต์เกี่ยวกับ
อันตรายของฮะดีษเมาฎูอ์ หรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง และ 8) เสนอให้องค์กรด้านศาสนาในระดับต่างๆ
ของสังคมมุสลิมมีนโยบายที่เข้มงวดต่อการเฝ้าสังเกตและป้องกันการแพร่หลายของความเชื่อและ
รูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆ ที่ขัดต่อหลักการศาสนา 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study belief principles and religious worships 

according to Islam. It is to examine opinions of Islamic scholars regarding Ḥadīth 

Mawḍu’ and analyze impacts of citing Ḥadīth Mawḍū‘ on the Faith and ‘Ibādah 

Performance of Muslim Society in the five provinces of the Andaman Sea. It also 

gives some recommendation for the solution. This study is a qualitative research, 

collecting data by survey and interview. It analyzes data by resorting to principle of 

sciences of hadīth , Islamic Jurisprudence, and Tarjih. Its findings are as follows. 

1. Belief Principles and Worship according to Islam is the most 

important issue, which must be derived from two important sources : namely al-Quran 

and al-Sunnah under which they are understood in line with the interpretation of the 

Prophet’s companions and scholars of Ahl al-Sunnah. Otherwise, it is risky for 

deviation towards Shirk, Bid‘ah, Kufr, and Khurafat. 

2. Ḥadīth Mawḍū‘ is a hadīth  that is falsely claimed or understood as 

a word or a story related to Prophet Mohammad  , but it is clearly proved from 

Takrij and Tahqiq process that they are a word from other people, which is invented 

intentionally for a certain purpose or is narrated from misunderstanding. Thus, Ḥadīth  

Mawdu’ is occurred to only the text (matan) as well as narration (sanad) of the hadīth 

. For these reasons, this hadīth is not allowed to be cited as a religious sources in any 

matter. It is also not a valid hadīth  in a true sense but rather the worst one of all 

defected hadith.  

3. From a study on the Faith and ‘Ibādah Performance of the Muslim 

Societies in the five provinces of Andaman, it is found that there is a citation of 42 

hadīth Mawḍū‘ and hadīth da‘if jiddan, It has an impact and is wrong in many layers, 

which can be classified as Shirk, Kufr, Bid‘ah, and Khurafat. In order to deal with a 

citation of Ḥadīth Mawḍu’ on the Faith and ‘Ibādah Performance, it proposes 8 

solutions as follows; 1) to campaign in the Muslim Societies in order to make an 

awareness of the importance of Sunnah of the Prophet , 2) to explain to the Muslim 

Societies about the endeavor of the past Islamic scholars, who strived to defend 

Ḥadīth  or Sunnah of the Prophet  , 3) to support learning about high and deep 

levels of Ḥadīth , 4) to organize projects and provide academic seminars among 

Muslim Scholars on a danger of Ḥadīth Mawḍū‘or Fabricated Ḥadīth, 5) to create an 

awareness and provide an access to main textbooks on hadith,  6) to teach about 

evaluative methods of hadīth through different channels, 7) to provide textbooks, 

encyclopedia, and websites about the danger of Ḥadīth Mawḍū‘ or invalid sources 

and,  8) to propose to Islamic organizations to have an assertive policy for monitoring 

and preventing diffusion of the belief and religious practices that are contradicted with 

Islamic Principles. 
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 د المجمتع الدسلم نأثر الأحاديث الدوضوعة في العقيدة كالعبادة ع
 بحر أندامن : دراسة تحليلية  في شاطئفى خمس محافظات الواقعة 

 موضوع البحث

ونجفالله مدتا نصر  الباحث 
 التخصص الدراسات الإسلامية

 لعام الجامعيا 1439
  

 مستخلص البحث

 
أهمية العقيدة كالعبادة في الدين الإسلامي ، كما يقوـ   يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة

ك تحليل آثارىا السيئة على عقيدة المجتمع  دراسة ك تحليل ارآء العلماء الدسلمين في الأحاديث الدوضوعة ب
 ان تهم ، ك طرؽ مناسبة لحل الدشكلات، اعتمادالدسلم الدستوطن في خمس محافظات بحر اندامن ك عبادا

ػتحػػليل اػػلدػػعلومػػاتػػ بػػاست داػػـ  ػاػػلدػػقابػػلة اػػلػػش صية،ػػ كػ ػيػػن كػ عػػلى اػػستيعابػػ عػػيع اػػلدػػعلومػػاتػػ عػػن طػػريػػخ اػػلػػتدكػ
 كالنتائج التي توصل إليها الباحث كما يلي :    ،د التًجيحعالدبادئ في علوـ الحديث ك أصوؿ الفقو ك قوا

عبادة في الإسلاـ من الأمور الدهمة كالخطيرة التي تجب اف إف قضايا العقيدة كالأكلان : 
ف الكريم كالسنة الدطهرة كفخ تفسيرات الصحابة ك العلماء الدعتبرين آتستدؿ بالأدلة الصحيحة من القر 
 قد تؤدم إلى شرؾ أك كفر اك بدعة أك خرافة . نها إفعند أىل السنة ك الجماعة ، ك إلا 

ىو الحديث الدصنوع الد تلخ الذم ركاه كذاب من كلامو  الحديث الدوضوع إفثانيان : 
يكوف ما إاف الوضع لك ذككمن كلاـ غيره أك نسبو عمدا كافتًاء الى الرسوؿ صلى الله عليو كسلم  أك

متنا أكسندا، كمما عليو إعاع العلماء أنَّو لا يجوز ركاية الحديث الدوضوع كنسبتو إلى الرسوؿ ػ صلى الله 
أمِّ شكل من الأشكاؿ، ككذلك لا يجوز العمل بو كلا تحل ركايتو حتى في مجاؿ التًغيب عليو كسلم ػ ب

  كلكن أطلخ عليو حديث بزعم من الركام ،ليس بحديث لأنو في الحقيقة ، كالتًىيب كفضائل الأعماؿ
  .يعتبر الحديث الدوضوع شر الأحاديث الضعيفة كأقبحها  أك

ك إضافة بالأحاديث الضعيفة  ةالاحاديث الدوضوعإف من نتائج دراسة انواع ثالثان : 
عظم الأسباب أثر ىا السيئة من أ  فأكجد حديثان ك  24  بلغ ف عددىاأشديدة الضعف كجد الباحث 

طرؽ لحلوؿ  8كجد بأف ىناؾ كما ،  ك الخرافاتأالبدع   كأك الكفر أفي الشرؾ بعض الدسلمين التي توقع 
لدل المجتمع الدسلم التي تأثر بالأحاديث الدوضوعة اك  الدكذكبة  الدشكلة في قضايا العقيدة ك العبادة 

( 4) مناضلة بطرؽ فردية لتفهيم المجمتع الدسلم بأهمية السنة النبوية في الدين الإسلامي (  1)    كالتالية
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في خدمة جهودىم لوا بذ  ينذتعليم علم الحديث ك إخباره بجهود السلف العلى تشجيع المجمتع الدسلم 
ػػ اػلحػػديػػث ك (  3) اػلػػدفػاعػػ عػن اػػلػسنة اػػلػنبويػػة  اػلحػػديػث كػػ دػػفػع اػػلمجػتمع اػػلدػسلم إػػلىػ اػػلإػىػػتماـػ بػػدرػاػػسة عػلوـ
( 5)   دكرات علمية حػوؿ خطورة الأحػاديث الدوضوعة للمدرػسين ك العامة  نظيمتػ(  2)   مصطلحاتو 

نو (  6) إطػلاع ػأمهاتػ الكتب اػلحديػثية لىػ إإرشادػ المجتمع اػلدسلم  اػع تفهيم اػلمجمتع اػلدسلم الػفرؽ بين أػ
( 7) عبر الوسائل الد تلفة الأحاديث الدقبولة ك الأحاديث الدردكدة أك الغير الصحيحة للإستدلاؿ بها 

( 8ك )تصنيف الكتب ك الدوسوعات أك الشبكات لتفهيم المجتمع أنواع الجديث الدوضوع ك خطورتو 
 .تمع الدسلمتعيين فئة من الإخوة العاملين لدراقبة ك منع إنتشار الأحاديث الدوضوعة في المج

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




